

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีหนังสือที่ นม ๕๒๐๐๓/๘๖๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเพื่อประกอบการยกร่างเทศบัญญัติว่า (๑) เทศบาลสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยคิดค่าธรรมเนียมจากการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อได้หรือไม่ (๒) อัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอัตราค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อกำหนดได้ไม่เกินกิโลกรัมละ ๒๕ บาท ไซหรือไม หรือเป็นอัตราเท่าไรต่อกิโลกรัม รายละเอียดดังนี้

ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมาได้เตรียมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ซึ่งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยคิดค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัติฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่จริงที่มีการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อ จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

(๑) ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย

♦ ตามความในมาตรา ๒๐(๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

♦ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๔(๖) (ก) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน

๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๑,๕๐๐ บาท (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร

<sup>๑</sup> ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/๑๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข มีถึงนายกเทศมนตรีนครราชสีมา

หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เมื่อวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ จะพบว่า ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ สามารถกำหนดได้ไม่เกินอัตรา กิโลกรัมละ ๒๕ บาท

## (๒) ความเห็นในประเด็นข้อหารือ

ข้อหารือ ๑. เทศบาลสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยคิดค่าธรรมเนียมจากการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่จริงที่มีการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อจากทุกสถานบริการสาธารณสุข

ความเห็น : การที่เทศบาลนครนครราชสีมา ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อจริงในทุกสถานบริการสาธารณสุข นั้น เทศบาลฯ สามารถที่จะดำเนินการได้ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจริงต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎหมายกระทรวง คือ ไม่เกินอัตรา กิโลกรัมละ ๒๕ บาท ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุทธลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวงด้วย และควรชี้แจงทำความเข้าใจต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนที่จะประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว

ข้อหารือ ๒. อัตราค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อเทียบกับอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถกำหนดได้ไม่เกิน กิโลกรัมละ ๒๕ บาท ใช่หรือไม่ หรือเป็นอัตราเท่าไรต่อกิโลกรัม

ความเห็น : ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสามารถกำหนดได้ไม่เกินอัตรา กิโลกรัมละ ๒๕ บาท

สมชาย ตู่แก้ว

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙